

ด่วนมาก  
ที่ มท 0806/ ว. 8597



กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

10 สิงหาคม 2549

เรื่อง การดำเนินการปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1762 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2025 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ชุด

ตามที่ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนของ การใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย ให้มีศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนครบทุกตำบล ภายในปี 2549 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ตตำบล โดยมี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ใช้เครือข่ายดังกล่าวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 นั้น

ปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้มีการพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำระบบการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้งานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรภาครัฐในทุกระดับกว้างขวางขึ้น ซึ่งในการนี้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศภายใต้โครงการ "ไอซีที อปท. เพื่อบริการประชาชน" เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาและได้เสนอให้มีการปรับปรุงการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมกัน เพื่อให้การบริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารกว้างขวางและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม (IP STAR) เป็นสื่อในการเชื่อมต่อ ทำให้ติดตั้งได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ นอกจากนี้ช่องสัญญาณดาวเทียมสำหรับโครงการ "ไอซีที อปท. เพื่อบริการประชาชน" เป็นช่องสัญญาณดาวเทียมที่จัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับโครงการนี้ และจะมีการตรวจสอบ เฝ้าระวังปริมาณการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา สำหรับรูปแบบการบริการ มีดังนี้

/1) ระบบอินเทอร์เน็ต...

1) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (256/128 Kbps) แบบไม่จำกัดเวลาในการใช้งาน ซึ่งสามารถให้บริการทั้งภาพและเสียง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ตได้แม้ในพื้นที่ที่อยู่นอกข่ายสายโทรศัพท์ โดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนในการค้นหาข้อมูลด้านต่าง ๆ จากเว็บไซต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วขึ้น

## 2) การบริการระบบโทรศัพท์

2.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถสื่อสารระหว่างกันด้วยโทรศัพท์แบบเห็นภาพ (Video Phone) นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถใช้โทรศัพท์แบบเห็นภาพสื่อสารกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เช่น การสอบถามปัญหาแนวทางปฏิบัติราชการ เป็นต้น หรืออาจเลือกที่จะสื่อสารด้วยเสียงเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ การสื่อสารด้วยช่องทางนี้ไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม และไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการใช้งาน

2.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์ตามโครงการโทรศัพท์ติดต่อยังเลขหมายโทรศัพท์โดยทั่วไป เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์สำนักงาน ไม่เกิน 500 นาทีต่อเดือน และหากโทรเกินกว่าที่กำหนด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะคิดอัตราค่าโทรในอัตราพิเศษ (Y-tel 1234) ซึ่งเป็นอัตราที่ถูกกว่าอัตราทั่วไป

2.3) เครื่องโทรศัพท์ตามโครงการนี้สามารถที่จะใช้งานในลักษณะการรับสาย กล่าวคือ บุคคลภายนอกสามารถโทรมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการได้ จึงเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารอีกทางหนึ่ง

3) การประชุมทางไกล (Video Conference) สามารถประชุมทางไกลแบบเห็นภาพเสมือนจริงระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งประหยัดงบประมาณในการเดินทางของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งนี้ จำนวนผู้ที่สามารถสื่อสารสองทางมีจำนวน 100 แห่งพร้อมกัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ สามารถรับฟังและรับชมการประชุมได้พร้อมกันทั้งหมด โดยไม่จำกัดเวลาในการใช้งานและไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเครือข่ายตามโครงการนี้จะสามารถเข้าใช้ระบบงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบบริการ และสื่อสารข้อมูลภายใน (Intranet) นอกจากนี้ จะมีการจัดสรรให้มีรูปแบบและพื้นที่ในการจัดทำ Website ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยการดำเนินการข้างต้นจะอยู่ภายในระบบบริหารเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการใช้งานในเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา

5) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะขอรับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อขอใช้บริการได้โดยตรงกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่ารูปแบบการให้บริการตามโครงการ "ไอซีที อปท. เพื่อ  
บริการประชาชน" จะเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การประสานงาน และ  
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเนื่องจากรูปแบบบริการเป็นการรวมให้มีการบริการทั้งทางด้าน  
สารสนเทศและการสื่อสารเข้าด้วยกันในเครือข่ายเดียว มีระบบการบำรุงรักษาเครือข่ายและอุปกรณ์ ทำให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีทางเลือกในการพิจารณาประโยชน์ที่จะได้รับจาก  
รูปแบบการให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงรูปแบบการพัฒนาระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่  
ส่งมาด้วย ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าใช้บริการจากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ตามหนังสือที่  
อ้างถึง หรือในกรณีมิได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้หรือตั้งไว้แล้วแต่ยังไม่เพียงพอให้พิจารณาโอนเงินงบประมาณ  
รายจ่ายในส่วนที่ยังไม่มีความจำเป็นไปตั้งจ่ายสำหรับค่าบริการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย สันทรวัฒน์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

กลุ่มงานระบบงานคอมพิวเตอร์

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1104, 1105

โทรสาร. 0-2241-9000 ต่อ 1114, 0-2241-9002